



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ลือชู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

กลุ่มวิชา	ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ภาษาจีน	๑	๐๐๒	นายสุเมธ วุฒิชัยปัญญา	
	๒	๐๐๑	นางสาวชลธิชา เกรียงไกรตระกูล	
ประถมศึกษา	๑	๐๐๘	นางสาววิไลลักษณ์ ศิรินิพนธ์	
	๒	๐๐๓	นางสาวสุวรรณา กำชัยชนะ	
วิทยาศาสตร์ทั่วไป	๑	๐๐๔	นางสาววิภา พรหมมาเตียม	
พลศึกษา	๑	๐๐๕	นายพงศกร ดาราแจ่มจรัส	
	๒	๐๑๒	นายธงชัย จำรัสการกิจ	
ภาษาอังกฤษ	๑	๐๐๙	นายสมพงษ์ ตรรกชนชูชัย	
	๒	๐๑๕	นางสาวณปภัส ดาราสุวรรณกุล	
	๓	๐๑๖	นางสาวนอละเหย์ เทมวชิรากร	
	๔	๐๐๖	นายลาอู๋ มนัสโกคิน	
ภาษาไทย	๑	๐๐๗	นางสาวชุตีร์ ดาราแจ่มจรัส	
	๒	๐๑๗	นางสาวนภัสสร ฉกาจกิจไพโร	
	๓	๐๑๔	นางสาวเกสร กนกนภาลัย	
สังคมศึกษา	๑	๐๑๑	นายธีรพงษ์ อุดมรวินท์	
	๒	๐๑๐	นายสายธาร หทัยแสนสุขสม	
เทคโนโลยีและ การสื่อสารการศึกษา	๑	๐๑๓	นางสาวอชิรญาณ์ บุตรขุนห้วย	
อุตสาหกรรมศิลป์	๑	๐๑๘	นางสาวจินณฉัตร ดารินทร์	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ กลุ่มวิชา ให้ครบตามจำนวนว่างตามประกาศ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี และให้ยึดประกาศผลการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ลอสู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยให้นำเอกสารหลักฐานไปแสดงในวันรายงานตัว ดังต่อไปนี้

๑. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด

๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด

๓. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด

๔. บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด

๕. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎหมาย ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน

๖. รูปถ่ายแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว (ระดับอินทรรณู ซ่อชัยพลฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

๗. หลักฐานหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ชุด

ในกรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกข้อสิทธิ์ใด ๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุทัศน์ ศรีดาเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

บัญชีรายชื่อเขตตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ลำดับ	วิชาเอก	โรงเรียนที่บรรจุและแต่งตั้งฯ	อำเภอ	หมายเหตุ
๑	ภาษาอังกฤษ	บ้านวาเลย์	พบพระ	
๒	ภาษาอังกฤษ	ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อกฮู	พบพระ	
๓	ภาษาอังกฤษ	ป่าไม้อุทิศ ๔	พบพระ	
๔	ภาษาอังกฤษ	บ้านร่มเกล้า ๔	พบพระ	
๕	ภาษาอังกฤษ	บ้านทุ่งมะขามป้อม	แม่ระมาด	
๖	ภาษาอังกฤษ	บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง	แม่ระมาด	
๗	ภาษาอังกฤษ	บ้านป่าไร่เหนือ	แม่ระมาด	
๘	พลศึกษา	บ้านแม่ปะใต้	แม่สอด	
๙	พลศึกษา	บ้านพะละ	แม่ระมาด	
๑๐	อุตสาหกรรมศิลป์	ไทยราษฎร์ศิริ	พบพระ	
๑๑	ภาษาจีน	บ้านห้วยบง	แม่ระมาด	
๑๒	ภาษาจีน	ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคล็ง)	อุ้มผาง	
๑๓	ภาษาไทย	บ้านร่มเกล้า ๔	พบพระ	
๑๔	ภาษาไทย	ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคล็ง)	อุ้มผาง	
๑๕	ภาษาไทย	อรุณเมธา	พบพระ	
๑๖	ภาษาไทย	บ้านแม่กลองน้อย	อุ้มผาง	
๑๗	เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา	บ้านค้ำภิบาล	แม่สอด	
๑๘	สังคมศึกษา	ชุมชนบ้านแม่กุน้อย	แม่สอด	
๑๙	สังคมศึกษา	วัดสว่างอารมณ์	แม่สอด	
๒๐	ประถมศึกษา	บ้านน้ำดิบ	แม่สอด	
๒๑	ประถมศึกษา	บ้านสามหมื่น	แม่ระมาด	
๒๒	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	บ้านร่มเกล้า ๔	พบพระ	

